



# SẴN SÀNG ĐỂ KHAI THUẾ

Thực hiện các bước này ngay để có được một bước nhảy vọt cho thuế của năm tới



Hãy sẵn sàng để nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang của bạn với những mẹo để chuẩn bị

## Dựa vào IRS.gov để xác minh thông tin

Tham gia cùng hàng triệu người sử dụng IRS.gov để nhận giải đáp cho các câu hỏi về thuế, nộp tờ khai thuế của họ, kiểm tra tình trạng hoàn thuế của họ hoặc trả tiền thuế của họ. Không cần chờ đợi hoặc đặt cuộc hẹn -- bắt đầu với IRS.gov để tìm các **công cụ và tài nguyên trực tuyến** hữu ích có sẵn 24 giờ một ngày.

## Bảo vệ dữ liệu của bạn

Trang web chính thức của IRS là IRS.gov và hầu hết các địa chỉ trang web của IRS.gov bắt đầu bằng <https://www.irs.gov/>. Đừng bị lừa bởi các trang web hoặc email không mong muốn tự xưng là IRS. URL của họ kết thúc bằng .com, .net hoặc .org, thay vì .gov. Thực hiện **các bước này (tiếng Anh)** để bảo vệ bản thân khỏi những kẻ trộm cắp danh tính và mạo danh là IRS.

## Luôn kết nối với IRS

IRS có một số cách bạn có thể cập nhật thông tin thuế quan trọng mà có thể giúp để lên kế hoạch về thuế. Theo dõi các **tài khoản truyền thông xã hội và danh sách đăng ký email (tiếng Anh)** chính thức của IRS để cập nhật các chủ đề và cảnh báo về thuế mới nhất. Tải xuống ứng dụng di động **IRS2Go**, xem **video YouTube của IRS (tiếng Anh)**, đăng ký **bảng tin điện tử của IRS (tiếng Anh)** hoặc theo dõi IRS trên **Twitter, Facebook, LinkedIn** và **Instagram** để biết các cập nhật mới nhất về thay đổi của thuế, cảnh báo lừa đảo, sáng kiến, sản phẩm và dịch vụ.

## Nhận thông tin thuế theo ngôn ngữ và định dạng ưa chuộng của bạn

Thông tin thuế có thể khó hiểu trong bất kỳ ngôn ngữ nào, đặc biệt là nếu đó không phải là ngôn ngữ bạn biết rõ. Chúng tôi đang dịch tài nguyên thuế của mình sang nhiều ngôn ngữ hơn và hiện tại có thông tin thuế cơ bản bằng **hai mươi ngôn ngữ**. Để nhận thông tin liên lạc bằng văn bản từ IRS bằng các ngôn ngữ khác khi chúng có sẵn, bạn có thể nộp **Bảng LEP, Yêu cầu thay đổi tùy chọn ngôn ngữ (tiếng Anh)** hoặc **Đăng ký Tin tức của IRS bằng tiếng Tây Ban Nha** (Noticias del IRS

en Espanol) để nhận mẹo thuế và cập nhật bằng tiếng Tây Ban Nha. Mẫu 9000, Tùy chọn phương tiện thay thế, có sẵn để nhận thông tin bằng văn bản ở các định dạng phương tiện thay thế (Braille, In khổ lớn, v.v.).

## Truy nhập an toàn thông tin tài khoản thuế cá nhân của bạn trực tuyến

Tài khoản trực tuyến của IRS cho phép bạn xem dữ liệu chính từ tờ khai thuế gần đây nhất của bạn. Điều này bao gồm thông tin bạn có thể cần để khai thuế cho năm tới, chẳng hạn như Tổng thu nhập được điều chỉnh của năm trước. Tài khoản trực tuyến của bạn cũng có số nợ thuế, chi tiết kế hoạch thanh toán và cho phép bạn thực hiện thanh toán. Bạn cũng có thể xem các thư từ chọn lọc từ IRS và phê duyệt Giấy Ủy quyền và Ủy quyền Thông tin thuế được yêu cầu bởi chuyên gia thuế của bạn. Truy cập tài khoản của bạn tại [IRS.gov/account](https://irs.gov/account).

## Cập nhật hồ sơ của bạn

Thông báo cho IRS nếu **địa chỉ của bạn thay đổi** để đảm bảo bạn nhận được thư từ IRS tại địa chỉ mới của bạn. Nộp **Mẫu 8822, Thay đổi địa chỉ (Dành cho cá nhân, Quà tặng, Di sản hoặc Tờ khai thuế Chuyển tiếp bỏ qua thế hệ) (tiếng Anh)** để cập nhật địa chỉ của bạn với IRS. Nếu không, IRS sẽ tự động cập nhật hồ sơ của bạn với địa chỉ trên tờ khai thuế của bạn khi bạn khai thuế. Nếu bạn đã thay đổi tên pháp lý, hãy thông báo cho **Sở An sinh Xã hội (tiếng Anh)** để tránh sự chậm trễ trong việc xử lý tờ khai thuế của bạn.

## Xem xét khả năng đủ điều kiện của bạn đối với các khoản tín thuế và khấu trừ

Sự kiện cuộc sống--mua một ngôi nhà, đi học đại học hoặc mất một công việc--có thể làm cho bạn đủ điều kiện cho một số lợi ích thuế. Tìm hiểu khả năng đủ điều kiện của bạn bây giờ có thể giúp làm cho việc khai thuế dễ dàng hơn vào năm tới. Các trường hợp khác, chẳng hạn như kết hôn hoặc **ly hôn**, chào đón một đứa trẻ hoặc trải qua cái chết của vợ/chồng hoặc người phụ

thuộc bạn khai, cũng có thể ảnh hưởng đến tính đủ điều kiện của lợi ích thuế và tư cách khai thuế của bạn. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập [quản lý thuế của bạn sau một sự kiện cuộc sống \(tiếng Anh\)](#).

**Các khoản tín thuế và khấu trừ (tiếng Anh)** có thể có nghĩa là nhiều tiền hơn trong túi của bạn; và suy nghĩ về tính đủ điều kiện của bạn bây giờ có thể giúp làm cho việc khai thuế dễ dàng hơn vào năm tới. Sử dụng [Trợ lý thuế tương tác \(tiếng Anh\)](#) trên IRS.gov để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế như **Tín thuế Thu nhập kiểm được**, **Tín thuế Chăm sóc Trẻ em và Người phụ thuộc** và **Tín thuế cho Người phụ thuộc khác**. Các gia đình có học sinh có thể đủ điều kiện nhận tín thuế giáo dục.

Hãy nhớ lưu giữ hồ sơ, bao gồm thư của cơ quan chính phủ, cho thấy bạn đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế bạn yêu cầu.

## Kiểm tra ITIN của bạn

Nếu bạn sử dụng ITIN (Mã số thuế Cá nhân) để nộp, hãy đảm bảo nó chưa hết hạn. Truy cập [IRS.gov/ITIN](#) để biết thêm thông tin.

## Chuẩn bị để nộp bằng điện tử

**E-file** là cách chính xác nhất để chuẩn bị và nộp tờ khai thuế của bạn. Lỗi trì hoãn hoàn thuế và cách dễ nhất để tránh chúng là **nộp bằng điện tử**. Phần mềm khai thuế hướng dẫn bạn qua quá trình và làm tất cả các phép toán.

Bảy mươi phần trăm người đóng thuế có thể sử dụng miễn phí phần mềm thuế có thương hiệu để chuẩn bị và nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang của họ bằng điện tử bằng **IRS Free File**. Tất cả người đóng thuế, bất kể mức thu nhập, cũng có thể sử dụng **Mẫu đơn Free File tự điền của IRS (tiếng Anh)**. Người cao niên, thành viên quân đội và nhiều người đóng thuế khác - tùy thuộc vào thu nhập của họ - cũng có thể đủ điều kiện để **chuẩn bị miễn phí tờ khai thuế** và nộp bằng điện tử bởi các tình nguyện viên được đào tạo bởi IRS thông qua các chương trình **Tình nguyện hỗ trợ thuế thu nhập (VITA)** hoặc **Tư vấn thuế cho Người cao niên (TCE)**.

Có nhiều loại người khai thuế khác nhau, bao gồm kế toán viên được chứng nhận, đại diện đã đăng ký, luật sư và nhiều người khác không có chứng chỉ chuyên môn. Hầu hết những người khai thuế đều cung cấp dịch vụ thuế xuất sắc và chuyên nghiệp. Tuy nhiên, mỗi năm, một số người đóng thuế bị thiệt hại về tài chính vì họ chọn sai người khai thuế. Hãy nhớ kiểm tra các **mẹo của chúng tôi để chọn người khai thuế** và **cách tránh những người khai thuế “ma” phi đạo đức**.

## Sẵn sàng để ký gửi trực tiếp tiền hoàn thuế của bạn

Kết hợp **ký gửi trực tiếp** với khai bằng điện tử là cách an toàn nhất và nhanh nhất để bạn nhận được tiền hoàn thuế của mình. Với ký gửi trực tiếp, tiền hoàn thuế của bạn được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của bạn. Không có lý do gì để lo lắng về việc séc hoàn thuế bị mất, bị đánh cắp hoặc không thể gửi đi.

Nếu bạn không có tài khoản ngân hàng, hãy truy cập [trang web của FDIC \(tiếng Anh\)](#) hoặc [Công cụ Định vị Công đoàn tín dụng \(tiếng Anh\)](#) của Hiệp hội Công đoàn tín dụng Quốc gia để biết thông tin về nơi để tìm một ngân hàng hoặc công đoàn tín dụng để mở một tài khoản trực tuyến và làm thế nào để chọn tài khoản phù hợp cho bạn.

## Quản lý kỳ vọng hoàn thuế

Các yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến tiền hoàn thuế của bạn. Hãy cẩn thận đừng mong đợi được hoàn lại tiền vào một ngày nhất định, đặc biệt khi thực hiện các giao dịch mua lớn hoặc thanh toán các nghĩa vụ tài chính khác. Xem trang [IRS.gov/refunds \(tiếng Anh\)](#) để biết thêm thông tin.

Mặc dù IRS phát hành hầu hết các khoản hoàn thuế được e-file trong vòng chưa đầy 21 ngày, nhưng có thể tờ khai thuế của bạn có thể cần được xem xét thêm. Một số tờ khai mất nhiều thời gian để xử lý hơn những tờ khác vì nhiều lý do, bao gồm cả khi tờ khai không đầy đủ, bị ảnh hưởng bởi trộm cắp danh tính hoặc gian lận, hoặc bao gồm các lỗi toán học.

Và, nếu bạn yêu cầu **Tín thuế Thu nhập kiểm được** hoặc **Tín thuế Trẻ em bổ sung**, theo luật, IRS không thể phát hành khoản hoàn thuế của bạn trước giữa tháng Hai. Khung thời gian này áp dụng cho toàn bộ khoản hoàn thuế, không chỉ là phần liên quan đến các khoản tín thuế này.

## Bồi thường thất nghiệp

Bồi thường thất nghiệp là chịu thuế và phải được khai báo trên tờ khai thuế thu nhập của bạn. Người nhận trợ cấp thất nghiệp phải nhận Mẫu 1099-G, Một số khoản thanh toán nhất định của Chính phủ, từ cơ quan bảo hiểm thất nghiệp tiểu bang của họ vào tháng Một bằng thư hoặc điện tử. Kiểm tra trang web bồi thường thất nghiệp của tiểu bang của bạn để biết thêm thông tin. Mẫu 1099- G báo cáo số tiền bồi thường thất nghiệp nhận được trong Ô 1 và bất cứ thuế thu nhập liên bang bị khấu lưu nào trong Ô 4. Tìm thêm thông tin về trợ cấp thất nghiệp trong [Ấn phẩm 525 \(tiếng Anh\)](#).

## Tìm hiểu xem bạn có cần điều chỉnh khấu lưu của mình không

Bạn đã nhận được một khoản hoàn thuế ít hơn dự kiến hay có hóa đơn thuế không lường trước? Sử dụng [Công cụ Ước tính Khấu lưu thuế của IRS](#) để giúp quyết định xem bạn có cần điều chỉnh khấu lưu hay không hoặc thực hiện các khoản thanh toán thuế ước tính bổ sung. Nộp **Mẫu W-4, Chứng nhận Khấu lưu thuế của Nhân viên**, mới cho chủ lao động của bạn nếu bạn cần phải thực hiện điều chỉnh. Bạn cũng có thể thực hiện **các khoản thanh toán thuế ước tính hoặc thuế bổ sung** nếu khấu lưu từ lương, hưu bổng hoặc thu nhập khác của bạn không bao trả được thuế thu nhập mà bạn sẽ nợ cho năm.

## Tổ chức hồ sơ thuế của bạn

Các hồ sơ có tổ chức tốt giúp dễ dàng chuẩn bị tờ khai thuế hơn và giúp cung cấp câu trả lời nếu bạn nhận được thông báo của IRS. Giữ hồ sơ và tài liệu hỗ trợ mục thu nhập, khấu trừ, hoặc tín thuế trên tờ khai của bạn.